

ป้อนสหกรณ์ไม่ให้ขาดทุนหนัก

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งซึ่งมีเงินเหลือ (Surplus) จากการทำธุรกิจกับสมาชิก ควรมีทางใช้ไปของเงินที่ก่อประโยชน์ตอบแทนที่สมเหตุสมผล วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์มิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาผลกำไรมาแบ่งปัน การลงทุนของสหกรณ์จึงเป็นเพียงการบริหารสภาพคล่องคงเหลือจากการดำเนินธุรกิจกับสมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์จากภาระต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์เท่านั้น อีกทั้งการลงทุนในตลาดทุนมีความเสี่ยงและความผันผวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินของสหกรณ์ ส่งผลโดยตรงต่อสมาชิกสหกรณ์จึงจำเป็นต้องออกข้อกำหนดมากำกับดูแล

อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงได้กำหนดบทเฉพาะกาลไว้ 2 กรณี กรณีที่ 1 สหกรณ์ที่ฝากเงิน หรือลงทุนในนิติบุคคลต่อแห่งเกิน 10% สามารถจัดทำแผนเพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนได้ภายใน 5 ปี ในช่วงแรกของการปรับตัว

ตัว อาจยังกำหนดแผนให้มีการซื้อเข้าขายออกได้ตามปกติ แต่ต้องไม่เกินยอดเดิมของนิติบุคคลนั้น กรณีที่ 2 สหกรณ์ที่ลงทุนเกินกว่าทุนเรือนหุ้น+ทุนสำรอง

จะมีวิธีการให้เวลาในการปรับตัวในลักษณะเดียวกันกับกรณีที่ 1 ได้ภายใน 10 ปี และสหกรณ์สามารถเพิ่มทุนเรือนหุ้นได้ทุกเดือน อีกทั้ง เมื่อครบกำหนดสหกรณ์ดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้ไปแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำผลการดำเนินการ และผลกระทบมาพิจารณาว่าสมควรทบทวนหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์อีกครั้งหรือไม่.

กฎป้องกัน 'สหกรณ์' พันเสี่ยง-ผันผวนตลาดทุน เกษตรฯแจงเปล่าปิดกันแนะ 10 ปี ปรับแผนได้



ตามที่ได้มีการประกาศกฎกระทรวง การฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2567 มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ตามมาตรา 89/2 (8) เกี่ยวกับเรื่องการฝากเงินและการลงทุน สำหรับสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูง และมีการลงทุนตามมาตรา 62 ซึ่งสหกรณ์ บางแห่งเกิดข้อกังวลการออกกฎกระทรวง ในครั้งนี้มีข้อจำกัดในเรื่องเกณฑ์การ กระจัดตัวที่ให้ฝากหรือลงทุนนิติบุคคล ต่อแห่งได้ไม่เกิน 10% ของทุนเรือนหุ้น+ ทุนสำรองของสหกรณ์นั้นๆ

รวมถึงข้อจำกัดที่ให้ลงทุนได้ไม่เกิน ทุนเรือนหุ้น+ทุนสำรอง จะทำให้สหกรณ์ เกิดผลกระทบในการบริหารจัดการ สภาพคล่องส่วนเกิน เช่น อาจต้องลด ดอกเบี้ยเงินฝากลงหรือจะทำให้เงินทุน ของสหกรณ์ลดลง สมาชิกโยกย้ายเงินฝาก จากสหกรณ์ไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ทำให้เงินไหลออกไปจากระบบสหกรณ์ จนกระทั่งเกิดผลกระทบต่อสินทรัพย์ใน ภาพรวมของระบบสหกรณ์นั้น

วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ หลายแห่งซึ่งมีเงินเหลือ (Surplus) จากการ ทำธุรกิจกับสมาชิกควรมีทางใช้ไปของเงิน ที่ก่อประโยชน์ตอบแทนที่สมเหตุสมผล วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์มิได้ เป็นไปเพื่อแสวงหาผลกำไรมาแบ่งปัน การลงทุนของสหกรณ์จึงเป็นเพียงการบริหารสภาพคล่องคงเหลือจากการดำเนิน ธุรกิจกับสมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากภาระต้นทุน

ทางการเงินของสหกรณ์เท่านั้น อีกทั้ง การลงทุนในตลาดทุนมีความ เสี่ยงและความผันผวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ กับเงินของสหกรณ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ สมาชิกสหกรณ์จึงจำเป็นต้องออกข้อกำหนด มากำกับดูแล

อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงฉบับ ดังกล่าว ได้กำหนดบทเฉพาะกาลไว้ 2 กรณี **กรณีที่ 1 สหกรณ์ที่ฝากเงิน หรือลงทุน ในนิติบุคคลต่อแห่งเกิน 10% สามารถ จัดทำแผนเพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนได้ ภายใน 5 ปี** ในช่วงแรกของการปรับตัว อาจยังกำหนดแผนให้มีการซื้อเข้าขาย ออกได้ตามปกติ แต่ต้องไม่เกินยอดเดิม ของนิติบุคคลนั้น

กรณีที่ 2 สหกรณ์ที่ลงทุนเกินกว่า ทุนเรือนหุ้น+ทุนสำรอง จะมีวิธีการให้ เวลาในการปรับตัวในลักษณะเดียวกัน กับกรณีที่ 1 ได้ภายใน 10 ปี และสหกรณ์ สามารถเพิ่มทุนเรือนหุ้นได้ทุกเดือน อีกทั้ง เมื่อครบกำหนดสหกรณ์ดำเนินการตาม กฎกระทรวงนี้ไปแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจะนำผลการดำเนินการ และ ผลกระทบมาพิจารณาว่าสมควรทบทวน หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์อีกครั้งหรือไม่

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมทางการเงินใน รูปแบบการฝากและการลงทุนภายนอก สหกรณ์ซึ่งขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และกระจายความเสี่ยงในอุตสาหกรรม การเงินการลงทุนของสหกรณ์สอดคล้อง กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในการปฏิรูปกระบวนการและระบบสถาบันทาง เศรษฐกิจ โดยปรับปรุงประเด็นการลงทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ เครดิตยูเนียน เพื่อลดความเสี่ยงต่อระบบ สหกรณ์เอง

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุว่า

ปัจจุบันสหกรณ์ภาคการเงินมีการขยายตัว ของธุรกรรมทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ทั้ง ในรูปแบบของเงินฝากและการซื้อหุ้น ของสมาชิกส่งผลให้การดำเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน มีปริมาณสินทรัพย์รวม 3 ล้านล้านบาท เติบโตเฉลี่ยปีละ 8.8% จากการเพิ่มขึ้นของ เงินรับฝากสมาชิก และทุนเรือนหุ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต ยูเนียนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ **"พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542** ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นเป็นบทบัญญัติ ที่กำกับดูแลเป็นการทั่วไปเท่านั้นแต่ไม่ได้ให้ อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ในการออกกฎ คำสั่ง ระเบียบ หรือประกาศ ที่ควบคุม กำกับดูแลการฝากและการลงทุนของ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต ยูเนียนไว้เป็นการเฉพาะ

ดังนั้น ในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2562 จึงมีการแก้ไข เพิ่มเติม หมวด 4/1 ว่าด้วยการดำเนินงาน และการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ซึ่งมีลักษณะ การดำเนินกิจการในทำนองเดียวกันกับ สถาบันการเงินไว้เป็นการเฉพาะ

ทั้งนี้ มาตรา 89/2 ได้กำหนดให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการ ออกกฎกระทรวงเพื่อกำกับดูแล ดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญ คือ ประการ ที่หนึ่ง คือแยกการกำกับดูแลสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ซึ่งเป็นสหกรณ์การเงินเป็นการเฉพาะ และ ให้อำนาจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกกฎกระทรวงโดยหรือร่วมกับกระทรวง การคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการกำกับดูแล